

ประมวลประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
๑	การพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลผู้สูงอายุ	ด้านสังคม	๙/๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙	ผลักดันร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ ตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง	-	๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - กรมกิจการผู้สูงอายุ ๒. กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
๒	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๑๖/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..)	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-
๓	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๑๖/๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-
๔	การปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ	ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๗/๑ มิถุนายน ๒๕๕๙	๑) ปฏิรูปกฎหมายและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้ชัดเจน ๑.๑) ให้บูรณาการกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นกฎหมายหลักฉบับเดียว ทั้งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๑.๒) กำหนดกลไกการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	-	กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. กระทรวงสาธารณสุข ๓. กระทรวงการคลัง ๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ๕. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>ดำเนินการใน ๒ ระดับ คือ หน่วยกำกับนโยบาย (Regulator) และหน่วยปฏิบัติการ (Operator) ที่ชัดเจน</p> <p>(๑) หน่วยกำกับนโยบาย (Regulator) คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการและเลขาธิการ) ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผน มาตรการเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอย และการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ให้ความเห็นชอบกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ มีคณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดและควบคุมการจัดการมลพิษจากแหล่งกำเนิดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน</p> <p>(๒) หน่วยปฏิบัติการ (Operator) กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ กำกับและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดและท้องถิ่น และจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ (Code of Practice) ในการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยให้สะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรมการบริโภคของประชาชน</p> <p>๒) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ๒.๑) ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)</p> <p>๒.๒) ส่งเสริมภาคเอกชนดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยใช้หลักความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) ให้ชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น โดยเห็นควรให้กิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งเสริมศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒.๓) กำหนดให้มีมาตรการเยียวยา ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้กับที่ตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดมาตรการรองรับด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ประโยชน์ต่อชุมชนที่เป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของประชาชนเอง</p> <p>๒.๔) การจัดตั้งศูนย์รับคินซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๒๔ ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีศูนย์รับคินซากผลิตภัณฑ์อย่างน้อย ๑ แห่ง เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และรับคินซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากครัวเรือนและสถานประกอบการ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครให้มีเขตละ ๑ ศูนย์ เป็นอย่างน้อย รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ให้มีอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ศูนย์ โดยเป็นการนำร่องดำเนินการเพื่อรองรับในอนาคต หากร่างพระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้</p> <p>๒.๕) การสร้างวินัยของคนในชาติ รมรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้กับประชาชน ผู้ประกอบการและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ควรดำเนินการในเชิงพื้นที่ทุกจังหวัด ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการธิการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ รวมทั้ง เผยแพร่และประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชน ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระบบและนอกระบบ			
๕	การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๑๙/๑๕ มิถุนายน ๕๙	แก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒	-	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
๖	การปฏิรูปด้านการผังเมือง ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ด้านการผังเมืองและการใช้พื้นที่	๒๗/๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.	-	กรมโยธาธิการและผังเมือง	-
๗	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป ร่างให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๔/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-
๘	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๔/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. แก้ไขบทบัญญัติแห่งกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เชื่อมต่อแผนชุมชนกับกระบวนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้แผนชุมชนเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และใช้แผนพัฒนา	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการธิการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				ท้องถิ่นเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. จัดทำมาตรฐานกลางตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น			
๙	การปฏิรูประบบการบริหารงานเมืองพัทยา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๕/๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	-	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เมืองพัทยา	-
๑๐	คณะกรรมการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๕/๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	- ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. - แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยาและท้องถิ่นโดยรอบ มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน นายกเมืองพัทยาเป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการ นายอำเภอบางละมุงเป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีเป็นกรรมการ ปลัดเมืองพัทยาเป็นกรรมการและเลขานุการ	-	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จังหวัดชลบุรี - เมืองพัทยา	-
๑๑	การปฏิรูประบบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลนครแม่สอด	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๕/๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	ข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ควรอุดหนุนงบประมาณจากเงินรายได้ที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนครแม่สอดกลับไปให้เทศบาลนครแม่สอด ในลักษณะการอุดหนุนโครงการที่แก้ไขปัญหาผลกระทบซึ่งมีระเบียบรองรับการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ - ในเรื่องการจัดโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยหลักการตามกฎหมายที่มีอยู่ เทศบาลอาจจัดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่ต่างไปจากที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดได้อยู่แล้ว ดังนั้น หากเทศบาลนครมีรายได้เพียงพอ และจำนวนอัตรากำลังไม่เกินกว่าจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ก็สามารถปรับส่วนราชการและกำหนดสายงานในกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาลที่มีความหลากหลายและมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นได้ - จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองแม่สอดและท้องถิ่น	-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				โดยรอบ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาให้ เกิดเอกภาพในการบริหารงาน			
๑๒	การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน อาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)	ด้านพลังงาน	๑๐/๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙	<p>- คณะกรรมการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงที่เสนอโดยกรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานข้างต้น ที่จะนำมาใช้บังคับกับการ ควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘</p> <p>- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และกรม โยธาธิการและผังเมือง เร่งรัดการร่วมพิจารณาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงพลังงานกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดย ด่วน เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวให้เป็นกฎกระทรวงตาม มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อใช้บังคับ กับอาคาร ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) อาคารที่มีพื้นที่มากกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้มีผลบังคับใช้เป็น อันดับแรก</p> <p>๒) อาคาร ๙ ประเภท ที่มีพื้นที่มากกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร และ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ให้ใช้บังคับในลำดับถัดไป</p> <p>๓) หากเป็นไปได้ อาคาร บ้านอยู่อาศัย และอาคารอื่น ๆ ที่มีขนาดพื้นที่ อาคารตั้งแต่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ให้ทยอยบังคับใช้ต่อไป</p> <p>๔) ข้อบัญญัติในข้อ ๑) - ๓) ให้ใช้กับอาคารใหม่และอาคารดัดแปลง โดยเร็ว ส่วนอาคารเก่าให้ทยอยบังคับใช้ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม</p> <p>๕) รายละเอียดของการกำหนดเกณฑ์ใน BEC ที่บังคับใช้กับอาคารเก่า และอาคารใหม่ อาจจะแยกเพื่อบังคับใช้ตามความเหมาะสมของ เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p> <p>๖) ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติการใช้พลังงานสำหรับอาคาร โดยมีทางเลือก ดังนี้</p> <p>๖.๑) การติดตั้งหรือปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์หรือออกแบบก่อสร้างให้ สอดคล้องกับข้อบัญญัติการใช้พลังงานสำหรับอาคาร</p> <p>๖.๒) การติดตั้งและใช้พลังงานทดแทนในอาคารที่ถูกกำหนดใน ข้อบัญญัติการใช้พลังงานสำหรับอาคาร ทั้งนี้ สามารถติดตั้งและใช้</p>	-	กระทรวงพลังงาน - กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	- กรมโยธาธิการและผังเมือง - ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณະกรรมาธิการ	การประชุม คณະกรรมาธิการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>พลังงานทดแทน ณ สถานที่อื่นได้โดยอนุโลม</p> <p>๖.๓) ใช้กลไกแลกเปลี่ยนเครดิตระหว่างอาคารอนุรักษ์พลังงานหรือระบบพลังงานทดแทนอื่น (เฉพาะกรณีอาคารเก่า)</p> <p>๖.๔) ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษหรือรับบทลงโทษตามข้อบัญญัติการใช้พลังงานสำหรับอาคาร</p> <p>๗) ภาครัฐอาจกำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมและจูงใจอื่น ๆ ควบคู่กันไปด้วย</p> <p>๘) ให้มีมาตรการการสร้างบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ที่มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพในการให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาแบบคำขอก่อสร้างที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน</p> <p>๙) ให้มีมาตรการกำหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสอดคล้องกับกฎกระทรวง - กรมโยธาธิการและผังเมืองอาจพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ชัดเจน และเอื้อต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในอาคารขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น ได้แก่ เพิ่มเติมวัสดุประสงคืให้ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารด้วย และกำหนดบทลงโทษในส่วนที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด BEC ให้เป็นโทษปรับ หรือสั่งแก้ไขแทนโทษจำคุก เป็นต้น</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการธิการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
๑๓	การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม	ด้านการเมือง	๑๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	<p>๓.๙ ปฏิรูปการเข้าสู่ตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครองท้องที่ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายปกครองท้องที่ ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ มีวาระการดำรงตำแหน่ง และมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทุกตำแหน่ง</p> <p>๓.๑๐ ปฏิรูปการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>วิธีการปฏิรูปการเลือกตั้ง นำไปใช้กับวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม</p>	-	-	<p>๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ควบคุมและดำเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไป</p> <p>๒. คณะรัฐมนตรี กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นวาระแห่งชาติ</p> <p>๓. สถาบันบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ</p> <p>๔. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>๕. ศาลยุติธรรม จัดตั้งศาลแผนกคดีเลือกตั้งและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ง</p> <p>๖. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) รับผิดชอบการควบคุมและดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม</p> <p>๗. กระทรวงศึกษาธิการ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการช่วยสนับสนุนในการจัดการ</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
							<p>เลือกตั้ง</p> <p>๘. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง และกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนับสนุนการจัดการ เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม</p> <p>๙. พรรคการเมือง พรรคการเมืองทุกพรรค จะต้องทำให้พรรคการเมือง เป็นสถาบันทางการเมืองของ ประชาชนอย่างแท้จริง และ ไม่ถูกครอบงำจากนายทุน</p> <p>๑๐. ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม สนับสนุนการจัดการ เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม</p>
๑๔	แนวทางการปฏิรูประบบ การเงินฐานรากและร่าง พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน ชุมชน พ.ศ.	ด้านเศรษฐกิจ	๑๕/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙	ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. กำหนดให้มี คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินชุมชน มีอธิบดีกรมการพัฒนา ชุมชนเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และให้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ	-	กระทรวงการคลัง	<p>๑. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์</p> <p>๒. กระทรวงมหาดไทย - กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>๓. กระทรวงอุตสาหกรรม</p> <p>๔. สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)</p> <p>๕. สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา (สคก.)</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
							๖. สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี) ๗. ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ๘. ธนาคารออมสิน
๑๕	การจัดการพื้นที่มรดกทาง วัฒนธรรมของชาติ เพื่อเพิ่ม คุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม พร้อมด้วยร่างพระราชบัญญัติ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่าง พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การ ศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม	๑๗/๑ มิถุนายน ๒๕๕๙	๑. ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ๒. วิธีการปฏิรูป ประกอบด้วย ๒.๑ ปฏิรูปการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนลงบนพื้นที่มรดกวัฒนธรรม ของชาติ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ - นิยามของคำว่า “สภาพท้องถิ่น” ในมาตรา ๔ วรรคสาม ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้เป็น ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับต่าง ๆ หรือกฎหมายในลักษณะดังกล่าว (๒) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของกรมศิลปากร - เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๐/๑ ให้กรมศิลปากรมีอำนาจในการ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่ง ประวัติศาสตร์ และ มาตรา ๑๑/๑ ให้กรมศิลปากรมีอำนาจเข้าซ่อมแซม หรือแก้ไขโบราณสถาน หรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถานที่มีเจ้าของโดย ชอบด้วยกฎหมายและยังมิได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ตาม มาตรา ๗ (๓) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๗๕ ให้ทรัพย์สินที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง	-	กระทรวงวัฒนธรรม	๑. กระทรวงการคลัง ๒. กระทรวงมหาดไทย - กรมที่ดิน - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>อย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้อย่างต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น</p> <p>(๔) พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยในฐานะส่วน ราชการที่รักษาการตามพระราชบัญญัติ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๘ (๑๒) ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ ที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็น ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>(๕) ประมวลรัษฎากร อาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตาม ประมวลรัษฎากรออกกฎหมายลำดับรอง ให้เงินได้พึงประเมินหลังจากหัก ค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อน ตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร เท่าจำนวนเงินที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานที่เป็น เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยขอด้วยกฎหมาย แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาค ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของ เงินได้พึงประเมิน หลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนดังกล่าว</p> <p>๒.๒ ปฏิรูปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และพัฒนา มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ</p> <p>๒.๓ ปฏิรูปกลไกความร่วมมือเพื่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจใน การอนุรักษ์และพัฒนา มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทุกภาคส่วน</p>			
๑๖	ธนาคารที่ดินและร่าง พระราชบัญญัติ ธนาคารที่ดิน พ.ศ.	ด้านเศรษฐกิจ	๑๘/๘ มิถุนายน ๒๕ ๕๙	ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. มีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ และกำหนดให้ คณะกรรมการและการบริหารกิจการ เรียกว่า “คณะกรรมการธนาคาร ที่ดิน” มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ให้ ผู้อำนวยการธนาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ	-	กระทรวงการคลัง	- กรมที่ดิน - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
๑๗	การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ในประเด็นการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเกินเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพ	ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๘/๘ มิถุนายน ๒๕๕๙	<p>๑. คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของการปรับปรุงแก้ไขนิยามเครื่องดื่ม ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ. ให้ครอบคลุมรายการเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒</p> <p>๒. กรมสรรพสามิตดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ในน้ำผลไม้และน้ำพืชผักให้เป็นไปเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดอัตราส่วนผสมของพืชผักจากธรรมชาติให้สูงขึ้น</p> <p>(๒) จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ครอบคลุมเครื่องดื่มตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ดังแนวทางแก้ไข ข้อ ๑) ใน ๒ อัตรา (๖-๑๐ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร และ มากกว่า ๑๐ กรัม/๑๐๐ มิลลิลิตร) ตามความเข้มข้นของน้ำตาล และปรับอัตราการจัดเก็บให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราเงินเพื่อเป็นประจําอย่างน้อย ทุก ๓ ปี</p> <p>๓. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๓.๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทุกชนิด แสดงปริมาณน้ำตาลในฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมค่าเตือนปริมาณการบริโภคที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>(๒) ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำตาลที่มีในเครื่องดื่มที่จำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการจัดการตามกฎหมาย หากเครื่องดื่มมีปริมาณน้ำตาลไม่ตรงตามฉลาก</p> <p>(๓) ศึกษาความปลอดภัยของวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางการส่งเสริมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมและเป็นธรรม</p> <p>๓.๒ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำมาตรการสื่อสารสังคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างพฤติกรรมบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมบริโภคอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการคลังจัดให้มีการติดตาม</p>	-	กระทรวงการคลัง - กรมสรรพสามิต	<p>๑. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๓. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>๔. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				ประเมินผลการดำเนินงานนโยบาย ๕. กระทรวงพาณิชย์มีการจัดการให้ราคาขายปลีกของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเปลี่ยนแปลงตามภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ๖. กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมการทำตลาดแบบเสี่ยงโชคของเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เพื่อควบคุมการกระตุ้นการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลควบคู่ไปด้วย			
๑๘	การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ณ จุดผ่านแดนถาวรเพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบ	ด้านสังคม	๑๘/๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ ๒๖/๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙	๑. แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการตรวจสอบสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ให้ ตม. ไทย และสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับรองตัวบุคคลและยืนยันการเข้าเมือง ตลอดจนการบันทึกอัตลักษณ์ตัวบุคคล ๒. กระทรวงมหาดไทยออกประกาศรับรองเอกสารที่ใช้ในการข้ามแดนเพื่อมาทำงานในประเทศ และบัตรประจำตัวที่ประเทศไทยออกให้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๓. กระทรวงมหาดไทยออกบัตรประจำตัวของแรงงานข้ามชาติ เพื่อแสดงสถานะการอยู่อาศัยเพื่อทำงานในประเทศไทย โดยมีอายุบัตรไม่เกิน ๔ ปี ตามระยะเวลาการจ้างงานแบบระบบ MOU แต่ต้องมาต่ออายุบัตรทุกปี โดยสามารถต่อได้ทั้งการอำเภอ หรือเทศบาล หรือสำนักงานเขต ในพื้นที่ที่แรงงานทำอยู่	-	กระทรวงแรงงาน	๑. สำนักนายกรัฐมนตรี ๒. กระทรวงกลาโหม ๓. กระทรวงมหาดไทย - กรมการปกครอง ๔. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕. กระทรวงอุตสาหกรรม ๖. กระทรวงการต่างประเทศ ๗. กระทรวงการคลัง ๘. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๙. กระทรวงสาธารณสุข ๑๐. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑๑. สภาความมั่นคงแห่งชาติ ๑๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๑๓. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๑๙	การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	ด้านการเมือง	๒๒/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙	เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิรูปวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน มีความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึงกำหนดแผนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ๔ แผนหลัก คือ		-	๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ๒. คณะรัฐมนตรี ๓. รัฐสภา ๔. กระทรวง ศึกษาธิการ

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การประมุข คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
					หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
			<p>แผนหลักที่ ๑ การให้การศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน</p> <p>แผนหลักที่ ๒ การสร้างนักรบเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน</p> <p>แผนหลักที่ ๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน</p> <p>แผนหลักที่ ๔ การบริหารการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ยั่งยืน</p> <p>๔.๑ แผนกำหนดกลไกบริหาร เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ที่วางไว้ จึงได้กำหนดระบบและกลไกการบริหารแผนแม่บท ดังนี้</p> <p>(๑) รัฐบาล</p> <p>(๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)</p> <p>(๓) สภาพัฒนาการเมือง</p> <p>(๔) กระทรวงกลาโหม</p> <p>(๕) คณะกรรมการการเลือกตั้ง</p> <p>(๖) กระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาพัฒนาการเมือง</p> <p>๒) กรมการปกครอง สนับสนุนการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและสภาพัฒนาการเมือง</p> <p>(๗) ขั้นตอนในการขับเคลื่อน ให้ทุกหน่วยงานใช้ชั้น ๔ ชั้น ดังนี้</p> <p>ชั้นก่อนมีรัฐธรรมนูญ</p> <p>ชั้นมีรัฐธรรมนูญแล้ว</p> <p>ชั้นการเลือกตั้ง</p> <p>ชั้นหลังการเลือกตั้ง</p> <p>(๘) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในแผนหลักที่ ๑ แผนหลักที่ ๒ แผนหลักที่ ๓ และแผนหลักที่ ๔ ร่วมกันจัดทำแผนงานโครงการรองรับการดำเนินงานในแต่ละแผนหลัก และส่งแผนงานที่สมบูรณ์ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาขับเคลื่อนการ</p>			<p>๕. กระทรวง กลาโหม</p> <p>๖. กระทรวง มหาดไทย</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>๗. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยประจำตำบล (ศส.ปชต.))</p> <p>๘. สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>๙. สภาพัฒนาการเมือง</p> <p>๑๐. สำนักงานสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p> <p>๑๑. ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย</p> <p>๑๒. สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน</p> <p>๑๓. สภาองค์กรชุมชน (พอช.)</p> <p>๑๔. เครือข่ายประชาสังคม จังหวัด</p> <p>๑๕. สถานีโทรทัศน์และวิทยุ กระจาย เสียงของรัฐ</p> <p>๑๖. สถานีวิทยุกระจายเสียง ชุมชน</p> <p>๑๗. สื่อสารมวลชน</p> <p>๑๘. คณะทำงานร่างหลักสูตร การเรียนการสอนใน สถานศึกษา</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>ปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อของบประมาณต่อรัฐสภาในการดำเนินงานต่อไป</p> <p>ในกรณีที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) สิ้นวาระลงให้สภาพัฒนาการเมืองเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป</p> <p>๔.๒ แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาการเมืองเพื่อปฏิบัติงานในทันที ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี</p> <p>๔.๓ แผนกองทุนดำเนินงานวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย จัดตั้งกองทุนดำเนินงานวัฒนธรรมทางการเมืองโดยมีแนวทางการจัดหางบประมาณดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>(๑) งบประมาณจากรัฐบาล</p> <p>(๒) มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนจากผู้มีความประสงค์มอบเงินให้แก่กองทุน ดำเนินงานวัฒนธรรมทางการเมือง โดยสามารถแสดงความจำนงได้ ในแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ งด. ๙๐ หรือ งด. ๙๑</p> <p>(๓) งบประมาณจากภาคีเครือข่าย</p>			
๒๐	การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ และการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศและพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.	ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๒/๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙	<p>- บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อรองรับการจัดการป่าชุมชน คือ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมของประเทศมีความสมบูรณ์และยั่งยืน และประชาชนได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนในปัจจุบันในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีการจัดตั้งไปแล้ว จำนวน ๙,๗๒๑ หมู่บ้าน (เมษายน ๒๕๕๙) ครอบคลุมพื้นที่ ๔.๔ ล้านไร่ และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนทั่วประเทศ ตามแผนงานที่รัฐกำหนดไว้ จำนวน ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐ ล้านไร่ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมพื้นที่อื่น</p>	-	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กรมที่ดิน</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๒. หน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่อื่นของรัฐที่ประสงค์จะจัดทำเป็นป่าชุมชน</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>ของรัฐมนตรีนอกเขตป่าไม้ที่ประสงค์จะจัดทำเป็นป่าชุมชนด้วย</p> <p>- ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รักษาการ และกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน และให้อธิบดีกรมป่าไม้เป็นกรรมการและเลขานุการ</p>			
๒๑	การปรับปรุงระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๒๓/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙	<p>๑. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. มีนายกรัฐมนตรีกักษาการตามพระราชบัญญัติ และให้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ</p> <p>๒. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. กำหนดให้มีคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ มีนายรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนสองคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เป็นกรรมการ ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และให้เลขานุการคณะกรรมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๓. กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ๓ ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ก่อนอนุมัติ ระหว่างดำเนินนโยบาย และภายหลังดำเนินนโยบาย</p> <p>ก่อนอนุมัติ</p> <p>หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยและชี้แจงข้อมูล จัดรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณา ร่วมในการตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต</p>		สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะ

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>ระหว่างดำเนินนโยบาย</p> <p>หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าเผยแพร่ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี จัดให้ประชาชนเสนอ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ผู้เกี่ยวข้องอาจยื่นคำร้องต่อหน่วยงานของรัฐให้ทบทวนหรือยกเลิกกิจกรรมที่ไม่ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม และนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณา ร่วมในการตัดสินใจดำเนินการกิจกรรมที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และคุณภาพชีวิต</p> <p>ภายหลังดำเนินนโยบาย</p> <p>หน่วยงานของรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็น อาจจัดให้ประชาชนร่วมติดตามประเมินผล หากประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายก็สามารถร้องขอให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองฯ และช่วยดำเนินคดีได้ รวมทั้งเยียวยาและชดเชย</p> <p>บทกำหนดโทษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการหรือทำให้การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะไม่อาจดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๓๐) - การอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไปปิดเบี่ยงเพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๓๑) - การไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตามมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท (ม. ๓๒) 			
๒๒	การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น: การปฏิรูปการบริหารจัดการของหน่วยรับผิดชอบงานทาง	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๒๔/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕	<p>๑. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานทาง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>อปท. ควรรับผิดชอบทางสายย่อย (Local Roads) ซึ่งเข้าถึงพื้นที่ได้มากที่สุด ตามแนวคิดการกำหนดสายทางแบบ Road Hierarchy กรณีงานที่ถ่ายโอนมางานใดที่ยังคงเป็นของ อปท. และงานใดควรส่งให้หน่วยงานอื่น</p>	-	กระทรวงคมนาคม - กรมทางหลวง - กรมทางหลวงชนบท	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรุงเทพมหานคร - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>๒. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีความคุ้มค่า ประหยัด</p> <p>๒.๑ การกำหนดกรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) <ul style="list-style-type: none"> (๑) ก่อสร้างถนนที่เชื่อมต่อระดับอำเภอ ถนนในตำบลและหมู่บ้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างด้วยตนเอง แล้วโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น บำรุงรักษา (๒) งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบำรุงปกติ และงานขยายบูรณะเส้นทาง ตาม (๑) ที่อยู่ในอำนาจของ อบจ. ทั้งนี้ ให้จัดสรรอัตราและอบรมบุคคลากรช่างให้แก่ อบจ. ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีศักยภาพในการดำเนินงานบำรุงรักษาทางให้แก่ อบท. ขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที (๓) ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่ของจังหวัด โดยเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นประจำจังหวัดไม่ว่าทางหลวงเส้นนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของ อบท. แห่งใดก็ตาม • เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล <ul style="list-style-type: none"> (๑) ก่อสร้างถนนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณี เทศบาลใดไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างทางด้วยตนเอง ให้เป็นหน้าที่ของ อบจ. (๒) งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบำรุงปกติ และงานขยายบูรณะเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณี เทศบาลใดไม่มีศักยภาพในการดำเนินการดังกล่าว ให้รับผิดชอบเฉพาะงานบำรุงปกติ ส่วนงานบำรุงรักษาลักษณะอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของ อบจ. • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) <ul style="list-style-type: none"> (๑) ก่อสร้างถนนที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีศักยภาพในการก่อสร้างทางด้วยตนเอง ให้ 			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>(๒) งานบำรุงพิเศษและบูรณะ งานบำรุงตามกำหนดเวลา งานบำรุงปกติ และงานขยายบูรณะเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน ยกเว้นกรณีที่ อบต. ใดไม่มีศักยภาพในการดำเนินการดังกล่าว ให้รับผิดชอบเฉพาะงานบำรุงปกติ ส่วนงานบำรุงรักษาลักษณะอื่น ๆ ให้เป็นหน้าที่ของ อบจ.</p> <p>๒.๒ การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๑) สำหรับถนนที่ถ่ายโอนผิดเงื่อนไขของแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. หากเป็นกรณีของ อบต. และเทศบาล ควรถ่ายโอนให้ อบจ. เป็นผู้รับผิดชอบเส้นทางที่คาบเกี่ยวกันระหว่างเทศบาลและ อบต. ส่วนถนนภายในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของถนนในเขตพื้นที่เทศบาลหรือ อบต. ใด ก็ให้เทศบาลหรือ อบต. นั้น ๆ รับผิดชอบ</p> <p>(๒) ส่วนราชการที่จะถ่ายโอนควรพิจารณาให้ อบจ. รับโอนถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีระยะทางห่างไกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ขนาดเล็ก</p> <p>๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงของประเทศให้มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น</p> <p>๓.๑ การปรับปรุงฐานข้อมูลของงานทาง</p> <p>(๑) เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทางถนน เพื่อปรับข้อมูลในภาพรวมของประเทศให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและทันสมัยมากขึ้น และให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ในการอ้างอิงในระดับสากลต่อไป โดยเฉพาะข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และรับโอนมาจาก ๕ หน่วยงาน (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สปก. กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์) เนื่องจากข้อมูลมาจากหลายหน่วยงาน และมอบอำนาจให้แต่ละท้องถิ่นรวบรวมจัดเก็บข้อมูล ทำให้ข้อมูลถนนในภาพรวมของประเทศขาดความชัดเจน</p> <p>(๒) ปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงานทางทั้งหมดที่ได้มีการส่ง</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>มอบ – รับมอบภารกิจถ่ายโอนให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งฐานข้อมูลประกอบสายทาง เช่น แผนที่สายทาง แผนที่โครงข่ายสายทาง โครงข่ายสายทางระหว่าง อปท. และจังหวัดหรือโครงข่ายหลักในภาพรวมระดับประเทศเพื่อ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลโครงข่ายทางในการวางแผน ดูแลซ่อมบำรุง และพัฒนาในส่วนที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๓.๒ การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในระดับจังหวัด</p> <p>(๑) ควรมอบให้ อบจ. เป็นศูนย์รวมข้อมูลทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นประจำจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น ให้เทศบาล และ อบต. ทำหน้าที่สำรวจและส่งข้อมูลให้ อบจ. เป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ให้ อบจ. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของนายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น</p> <p>(๒) ให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แต่งตั้ง “คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวงระดับจังหวัด” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน และ ปลัด อบจ. เป็นเลขานุการ มีหน้าที่กำหนดแผนการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒ ปี</p> <p>(๓) ให้ อบจ. จัดเครื่องมือและบุคลากรช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ</p>			
๒๓	การพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.	ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๕/๓ สิงหาคม ๒๕๕๙	<p>๑. ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.</p> <p>กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการตามพระราชบัญญัติ และกำหนดให้มีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นกรรมการ โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติกำหนด</p> <p>๒. คณะกรรมการลุ่มน้ำตามร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.</p>	-	- กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ - สำนักงาน คณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	กระทรวงมหาดไทย - กรมโยธาธิการและผังเมือง - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กนช. กำหนด เพื่อเป็นประธานกรรมการลุ่มน้ำ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการลุ่มน้ำโดยตำแหน่งประกอบด้วยผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคในเขตลุ่มน้ำนั้นเป็นกรรมการลุ่มน้ำและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ</p> <p>๓. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการวางผังลุ่มน้ำ/การกำหนดเขต (Zoning) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก และลุ่มน้ำสาขา ๒๕๔ ลุ่มน้ำ</p> <p>เช่น พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม พื้นที่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำสูง พื้นที่ที่มีปัญหาการตลาด พื้นที่ต้นน้ำ เขตที่มีความลาดชันสูง พื้นที่รับน้ำและกักเก็บน้ำ</p> <p>๔. เสริมสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของฝ่ายราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิในลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาระบบรวบรวมและจัดทำข้อมูลระดับท้องถิ่น</p>			
๒๔	การปฏิรูปการบริหารจัดการ แหล่งน้ำชุมชนทั่วประเทศ และร่างระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ บริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๒๕/๓ สิงหาคม ๒๕๕๔	<p>๑. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กำหนดกลไกแต่ละระดับไว้ ดังนี้</p> <p>- คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนจังหวัด มีผู้ว่า ราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเป็นรอง ประธาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ซึ่งเลือกกันเองทำ คนเป็นกรรมการ ประชากรรัฐภาคประชาชนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งไม่ น้อยกว่าห้าคนเป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และปลัด องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม</p> <p>คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนจังหวัด มีหน้าที่ตามที่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ</p>	-	กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - กรมทรัพยากรน้ำ - กรมทรัพยากรน้ำ บาดาล	๑. กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ๒. กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น - กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ๓.กระทรวงกลาโหม

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>(ฉบับที่ ..) พ.ศ. กำหนด</p> <p>- คณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติการแหล่งน้ำชุมชนอำเภอ มี นายอำเภอเป็นประธานกรรมการ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นรองประธาน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเป็น กรรมการ ประชากรรัฐภาคประชาชนที่นายอำเภอแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามคน เป็นกรรมการ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองอำเภอเป็น กรรมการและเลขานุการ ท้องถิ่นอำเภอเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติการแหล่งน้ำชุมชนอำเภอ มีหน้าที่ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กำหนด</p> <p>- คณะกรรมการปฏิบัติการแหล่งน้ำชุมชนตำบล มีนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่เป็นประธานกรรมการ กำหนด หรือผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลเป็นกรรมการ ประชากรรัฐภาคประชาชนใน พื้นที่ตำบลไม่น้อยกว่าสองคน และผู้แทนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ไม่น้อยกว่าห้า คน เป็นกรรมการ ปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น กรรมการและเลขานุการ</p> <p>คณะกรรมการปฏิบัติการแหล่งน้ำชุมชนตำบล มีหน้าที่ตามที่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กำหนด</p> <p>๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ สร้างและสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ผู้แทนชุมชนที่ ได้รับการแต่งตั้งและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมติดตามดูแล ประสานการทำงานร่วมกัน บันทึกปฏิบัติงาน และขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำชุมชน ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๓. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีหน้าที่สำรวจ ปรับปรุง เส้นทาง พื้นที่แหล่งน้ำกรณีเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ</p>			
๒๕	ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วง ก่อนถึงโรงพยาบาล	ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๒๖/๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔	ระบบจ่ายงานและการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ๑) เพิ่มบริการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลให้เพียงพอและมี	-	-	๑. กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครอง

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>ประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในด้านจำนวนองค์กรที่เข้ามาบริหารจัดการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล บุคลากร รถยนต์พยาบาล และเครื่องมือ เทคโนโลยี และความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการให้สมบูรณ์</p> <p>๒) จัดให้มีศูนย์จ่ายงานที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมงานช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดการเชื่อมต่อการช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ และเกิดการบูรณาการช่วยเหลือระหว่างจุดเกิดเหตุ และโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของจังหวัด โดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>- เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครสามารถเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว</p>			<p>ท้องถิ่น</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด</p> <p>- กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ</p>
๒๖	การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการ	ด้านสังคม	๒๘/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙	<p>ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด เห็นควรพัฒนาให้ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดทำหน้าที่กำกับดูแลศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (Regulator) อย่างจริงจัง ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รวมถึงการช่วยเหลือและพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีมาตรฐานการให้บริการและประสิทธิภาพในการทำงาน และการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปควรพิจารณากำหนดจำนวนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้มีจำนวนสอดคล้องและครอบคลุมกับจำนวนผู้ได้รับบริการอย่างเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ โดยควรมีการใช้งบประมาณร่วมระหว่างหน่วยงาน (Matching Fund) เพื่อให้เกิดกลไกเชื่อมประสานและบูรณาการการทำงาน</p>	-	<p>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <p>- กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p>๑. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๒. กระทรวงแรงงาน</p> <p>๓. กระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๔. กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>๕. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๖. กระทรวงอุตสาหกรรม</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
							๗. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ๘. กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ๙. สำนักนายกรัฐมนตรี ๑๐. สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ๑๑. สำนักงานกองทุน สนับสนุนการส่งเสริม สุขภาพ (สสส.) ๑๒. สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ๑๓. สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) ๑๔. กรุงเทพมหานคร ๑๕. สมาคมและองค์กร คนพิการที่เกี่ยวข้อง ๑๖. สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย
๒๗	การขับเคลื่อนต้นแบบงาน บูรณาการเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ด้านสังคม	๒๘/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙	แนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ศพอส.) และแนวทางการดำเนินงานบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน ระดับพื้นที่ภายใต้นโยบายประชารัฐ โครงการ “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใย ดูแลผู้สูงอายุ” เพื่อกำหนดเป็นแนวทางขับเคลื่อนต้นแบบงานบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ซึ่งควรเริ่มดำเนินการใน พื้นที่ต้นแบบและขยายผลการดำเนินการต่อไป ดังนี้ ๑. ควรดำเนินการพัฒนาศักยภาพให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.) มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ใช้เป็น “จุดนัดพบ” หรือบูรณาการการทำงานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ	กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ - กรมกิจการผู้สูงอายุ	๑. กระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๒. กระทรวงแรงงาน ๓. กระทรวงสาธารณสุข ๔. กระทรวงศึกษาธิการ ๕. กระทรวงการคลัง ๖. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ๗. กระทรวงอุตสาหกรรม ๘. กระทรวงดิจิทัลเพื่อ	

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะส่วนราชการต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)</p> <p>กลไกการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่ให้การสนับสนุน</p> <p>มีชมรมผู้สูงอายุเป็นกลไกหลักของภาคประชาสังคมในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)</p> <p>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) รวมถึงสนับสนุนบุคลากรในการร่วมขับเคลื่อนงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p>๒. สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยควรพิจารณาสนับสนุนเป็นกิจกรรมไม่ใช่การส่งโครงการขออนุมัติ ตลอดจนส่งเสริมให้ภาคเอกชนสนับสนุนทรัพยากร เช่น งบประมาณ อุปกรณ์ วัสดุ สิ่งของที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และสามารถประเมินเป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษี รวมถึงการประกาศเกียรติคุณ หรือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนของภาคเอกชน</p> <p>๓. สนับสนุนให้มีการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่นำร่องภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้นโยบายประชารัฐ โครงการ “รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ห่วงใย ดูแล</p>			<p>เศรษฐกิจและสังคม</p> <p>๙. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>๑๐. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)</p> <p>๑๑. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				ผู้สูงอายุ” เพื่อให้สามารถนำรูปแบบการดำเนินการจากพื้นที่ต้นแบบไปสู่ การขยายผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ๔. สร้างแรงจูงใจ ทศคนคิด และเป้าหมายร่วมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ การดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปี แบบบูรณาการร่วมกันสำหรับ หน่วยงานที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นอย่างเป็น รูปธรรม โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เป็น จุดศูนย์กลางประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			
๒๘	การปฏิรูประบบทรัพย์สินทาง ปัญญา	ด้านเศรษฐกิจ	๓๐/๑๔ กันยายน ๒๕๕๙	<p>๑. การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมเชิงนโยบาย ระดับชาติ</p> <p>๒. การปฏิรูปทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ๖ ด้าน</p> <p>(๑) ด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>(๒) ด้านการส่งเสริมการสร้างสรรคทรัพย์สินทางปัญญา และการ นำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์</p> <p>(๓) ด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>(๔) ด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญา การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>เพื่อป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่การค้า ตลาดใกล้ชายแดนและแหล่งท่องเที่ยว (Physical Market) ตลอดจนบน อินเทอร์เน็ต (Online Market) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี และต้องอาศัยความตั้งใจ จริงจัง และการประสานทำงาน ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) หน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง กระทรวง มหาดไทย ต้องทำงานอย่างใกล้ชิด มีการบูรณาการการทำงาน กำหนด</p>	-	กระทรวงพาณิชย์ - กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	- กรมการปกครอง - กรมการพัฒนาชุมชน - กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น - ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>เป้าหมายการปราบปรามที่ชัดเจนและต่อเนื่อง เช่น การจัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้งกำหนดเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวชี้วัด (KPI) การปฏิบัติงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น เพื่อให้การปราบปรามเห็นผลเป็นรูปธรรม (หน่วยบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพาณิชย์)</p> <p>๒. ระยะเวลาต่อไป (กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ตั้งศูนย์บูรณาการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีการละเมิดสูง เพื่อเป็นกลไกถาวรในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย)</p> <p>(๕) ด้านการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการนำทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ป้องกันและขจัดปัญหาการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์กลับสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ</p> <p>๑. ระยะสั้น (กรกฎาคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๐) (๕.๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลขึ้นตำที่จำเป็นเหมือนกัน จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> <p>(๕.๒) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์ คุ้มครอง ปกป้องทรัพยากรชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ คอยสอดส่องดูแลคุ้มครองและป้องกันการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ประโยชน์</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>ของการขึ้นบัญชี จัดทำฐานข้อมูล และคลังข้อมูลของชาติ และประโยชน์ของการนำไปพัฒนาต่อยอด การขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์สู่ชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน ร่วมกับกระทรวงอื่น ๆ เพื่อสำรวจทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน และรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลเป็นคลังของชาติเพื่อการอนุรักษ์ และป้องกันการนำทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนไปพัฒนาใช้ประโยชน์ โดยไม่มีการบอกแหล่งที่มา ขออนุญาตก่อนใช้ และแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชน (กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์/กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวงสาธารณสุข/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/กระทรวงมหาดไทย)</p> <p>(๖) ด้านการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าที่มีอัตลักษณ์คุณสมบัติเฉพาะท้องถิ่น เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย รวมถึงส่งเสริมช่องทางการตลาด และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะประโยชน์กับชุมชนที่เป็นเจ้าของ</p> <p>แนวทางการดำเนินการ (๖.๑) ส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าที่มีอัตลักษณ์ คุณสมบัติเฉพาะถิ่นของแต่ละจังหวัด โดยสร้างความเข้าใจกับผู้ผลิตในชุมชนในพื้นที่ (๖.๒) ฝึกอบรมสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานในพื้นที่ เช่น จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถาบันการศึกษา เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ให้เข้าใจถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อจะได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำผู้ผลิตและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานในพื้นที่ควรเป็นฝ่ายเข้าถึงผู้ผลิตในพื้นที่และชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจให้คำปรึกษาแนะนำแก่ชุมชน (กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงเกษตรและ</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				สหกรณ์) (๖.๓) ให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือชุมชนเจ้าของสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยและมีระบบควบคุมคุณภาพของสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ (กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงมหาดไทย) (๖.๔) จัดให้มีการส่งเสริมการตลาดสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคถึงคุณสมบัติพิเศษ ลักษณะเด่น และคุณภาพของสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์			
๒๙	การปฏิรูประบบความปลอดภัยทางถนนและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ.	ด้านระบบความปลอดภัยทางถนน	๓๑/๒๑ กันยายน ๒๕๕๙	<p>๑. แผนการระยะสั้น: แผนงานรองรับเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ มีเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา (๓๖๑ คน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยใช้ ๖ มาตรการ</p> <p>(๑) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชน การควบคุมการเปิดปิดสถานบริการตามเวลา การลดพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายด้านการจราจร ฯลฯ</p> <p>(๒) มาตรการด้านบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการของหน่วยงานระดับนโยบาย และระดับอำนวยการ ฯลฯ</p> <p>(๓) มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย เช่น การแก้ไขจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงซ้ำซาก การจัดเตรียมถนนและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ฯลฯ</p> <p>(๔) มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย เช่น การเตรียมความพร้อมบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๕) มาตรการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางถนน โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นแกนในพื้นที่บูรณาการและกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบ</p> <p>(๖) มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>๒. แผนการระยะกลาง: ร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยจะลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากร ๑ แสนคนลงให้ได้ร้อยละ ๕๐ ในปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยการกำหนดยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม - กรมการขนส่งทางบก - กรมทางหลวง - กรมทางหลวงชนบท - สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงแรงงาน - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - สำนักงานศาลยุติธรรม - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นที่

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>(Six Safety Strategies) โดยนำแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแผนแม่บทที่ประสบความสำเร็จในการใช้มาก่อนแล้ว มาปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติ</p> <p>๓. แผนการระยะยาว: แผน ๒๐ ปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๗๙ ได้แก่ การจัดตั้งศาลจราจร การให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การมีระบบประกันภัยเพื่อความปลอดภัยทางถนน การพัฒนาคุณภาพคนในทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม และการแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนด้วยระบบขนส่งสาธารณะ</p> <p>การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน ครูผู้สอน และประชาชนให้มีความรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น</p>			เกี่ยวข้อง
๓๐	การปฏิรูปแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านการปกครองท้องถิ่น	๓๔/๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้รับการถ่ายโอนภารกิจต้องประเมินศักยภาพและจัดให้มีการกำหนดแผนรับการถ่ายโอนของตนเองเพื่อรับทราบความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจแล้วยื่นเสนอต่อส่วนราชการเจ้าของภารกิจ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓๑	การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	๓๗/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	<p>๙.๑ ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ (review)</p> <p>ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้วางหลักการให้กระทรวงกรม สามารถแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นเขตเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการ</p>	-	สำนักงาน ก.พ.ร.	<p>- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>- ทุกกระทรวง และกรม (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>๙.๑.๑ การทบทวนโครงสร้างตามภารกิจของราชการบริหาร ส่วนกลางในภูมิภาค มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ กำหนดว่า หน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีภารกิจทาง วิชาการ วิจัย พัฒนา หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเป็นงานที่ต้องดำเนินการครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดที่ไม่ยึดโยงกับ เขตการปกครอง หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคในสังกัดกระทรวง กรม ในปัจจุบัน ควรจะต้องทบทวนว่าภารกิจของหน่วยงานตนที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่นั้น เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ข้างต้นหรือไม่</p> <p>๙.๑.๒ การทบทวนโครงสร้างตามภารกิจของราชการบริหารส่วน ภูมิภาค ๑. สำหรับการกำหนดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ควรให้ ความสำคัญต่อประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นหลัก และสอดคล้องกับ สภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนจะได้รับ จากภาครัฐ ๒. ควรมีการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานในภูมิภาคที่ สังกัดกระทรวงเดียวกันให้เหลือเพียงหน่วยงานเดียว เพื่อลดบทบาทและ ความซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานและเพื่อให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่มี ความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพ</p> <p>๙.๒ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคให้ ถูกต้องตามภารกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานรัฐในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค มี จำนวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ เกิดความคุ้มค่า (resize) หากมีหน่วยงานใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ จะต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการส่วนภูมิภาค หรือถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยุบเลิกงาน ลักษณะดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. สำหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เป็นงานระดับสำนัก/</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>กอง ซึ่งไปตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ควรทบทวนว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานในระดับพื้นที่อีกหรือไม่ หากภารกิจหลักเป็นงานบริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p> <p>๒. สำหรับหน่วยงานใดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ และเป็นลักษณะงานบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เว้นแต่หน่วยงานดังกล่าวมีการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะที่ไม่อาจเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ ก็ให้มีเท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. สำหรับภารกิจที่ภาครัฐจะต้องให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ และเป็นภารกิจในเชิงการดูแลสวัสดิการสังคม หรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรง ควรถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบ และให้หน่วยงานส่วนกลางทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อผลักดันให้มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับการถ่ายโอนภารกิจที่จำเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนนอกพื้นที่ของตนด้วย ก็ให้รัฐใช้วิธีสนับสนุนงบประมาณ (subsidy) ในส่วนค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระดูแลประชาชนผู้รับบริการที่อยู่นอกพื้นที่ของตน</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มีความพร้อมเพียงพอในการรับถ่ายโอนภารกิจ ก็ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปก่อนในช่วงแรก และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวต่อไป</p> <p>๙.๓ ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งภาค/เขต ของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคนั้น ๆ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ (rezone)</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา มีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดการบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะยึดพื้นที่ (area-based approach) เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อกระจายการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำของความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ และให้แต่ละพื้นที่มียุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด อีกทั้ง ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และร่วมมือร่วมใจกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนา</p> <p>ก.น.จ. ได้จัดกลุ่มจังหวัดโดยมีข้อพิจารณา ๓ ประการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เน้นลักษณะเขตพื้นที่ที่ติดต่อกันหรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ติดต่อกันหรือต่อเนื่องกัน เป็นองค์ประกอบพื้นฐานหรือข้อพิจารณาเบื้องต้น ๒. เป็นจังหวัดที่มีประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกันหรือเกี่ยวพันต่อกัน ๓. มีความเกี่ยวเนื่องกันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มและการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด <p>ในกรณีที่หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคมีการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีได้ยึดตามแนวทางการจัดกลุ่มจังหวัดที่ ก.น.จ. ได้กำหนดไว้ข้างต้น มีโอกาสก่อให้เกิดปัญหาการขาดเอกภาพในการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้ จึงควรมีการทบทวนการจัดแบ่งโครงสร้างภายใน (ศูนย์/ภาค/เขต) ของหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะไปตั้งในพื้นที่ โดยนำ</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณະกรรมาธิการ	การประชุม คณະกรรมาธิการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>แนวทางการจัดกลุ่มจังหวัด ตามที่ ก.น.จ. กำหนด มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน หากเป็นไปได้ ควรกำหนดที่ตั้งของศูนย์/ภาค/เขต ให้เป็นจังหวัดเดียวกันกับจังหวัดที่เป็น ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ก.น.จ. และสำหรับราชการบริหาร ส่วนกลางในภูมิภาค ที่มีความจำเป็นในการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบโดยใช้พื้นที่ลุ่มน้ำเป็นเกณฑ์ ก็ให้สามารถจัดแบ่งพื้นที่ตามเกณฑ์ลุ่มน้ำได้โดยไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์กลุ่มจังหวัดข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจ</p> <p>๙.๔ การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ</p> <p>การทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงาน หากมีผลให้ต้องยุบเลิกหน่วยงาน ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือจัดแบ่งเขตของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคใหม่ จำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน เพื่อแบ่งส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดข้างต้น โดยมีให้มีการขอจัดตั้งราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคง่ายขึ้นไปจนมีจำนวนมากเกินความจำเป็น จึงควรกำหนดเป็นหลักการ ให้การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีการตราให้ปรากฏเป็นกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด</p> <p>๙.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ)</p> <p>เสนอให้มีการแต่งตั้ง (คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ” (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ) เพื่อเป็นกลไกในการติดตามให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดำเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างถูกต้อง</p> <p>(๑) ติดตามประเมินผลการดำเนินการทบทวนการจัดโครงสร้างภาครัฐของการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐</p> <p>(๑.๑) หากหน่วยงานใดไม่มีความจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ก็ควรมีการยุบเลิก</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>(๑.๒) หากยังมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่และเข้าหลักเกณฑ์การเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค ก็ควรทบทวนการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. กำหนด</p> <p>(๑.๓) หากยังมีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค จะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๒) ติดตามให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ</p>			
๓๒	การบูรณาการเร่งรัดการปฏิรูป ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ	ด้านทรัพยากรป่าไม้	๓๘/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	<p>๑. หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาติดตามตรวจสอบสภาพป่าไม้</p> <p>๑.๑.๓ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบข้อมูลสถานภาพป่าและรับผิดชอบในการกำกับดูแล และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า</p> <p>๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๑.๗ กำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ทั้งในแผนที่และพื้นที่จริงทั้งภายนอกและเขตภายใน ขยายผลการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ (One Map) และจำแนกที่ดินของรัฐเพื่อการบริหารจัดการ (Zoning) ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ที่เหมาะสม ยั่งยืน และเกิดคุณภาพของมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน</p> <p>๔.๑ บูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน วิชาการ และสื่อมวลชน</p> <p>๔.๑.๔ เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี</p>	<p>๓.๑ ระยะเร่งด่วน</p> <p>๓.๑.๑ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาติดตามตรวจสอบสภาพป่าไม้</p> <p>๓) มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบข้อมูลสถานภาพป่าและรับผิดชอบในการกำกับดูแล และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่า</p> <p>๓.๑.๓ ปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑)</p> <p>๑) แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไข</p>	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>๓. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กรมที่ดิน</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๔. กระทรวงพาณิชย์</p> <p>๕. กระทรวงการคลัง</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณະกรรมาธิการ	การประชุม คณະกรรมาธิการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>ศักยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๔.๓ พิจารณากำหนดมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๔.๓.๓ พิจารณาเพิ่มภาษีบำรุงท้องถิ่นของที่ดินที่อยู่ในเขตป่าไม้ โดยพิจารณาตั้งบัญชีภาษีขึ้นใหม่ เนื่องจากมีส่วนในการใช้สิ่งแวดล้อมเป็นการเอื้อประโยชน์ธุรกิจ หรืออยู่อาศัยโดยได้สิ่งแวดล้อมที่ดี</p> <p>๕. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้</p> <p>๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการออกเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑)</p> <p>๕.๑.๑ - ๕.๑.๒ แก้ไขมาตรา ๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑</p> <p>๕.๑.๓ เสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร ส.ค.๑ ในจังหวัดและจัดทำสำเนาเก็บไว้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมธนารักษ์ เป็นต้น</p>	<p>เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเพิ่มเติมข้อความให้หน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินของรัฐตามกฎหมาย ให้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของศาลในกระบวนการออกเอกสารสิทธิโดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน รวมทั้งตรวจสอบกับระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศของหน่วยงานที่มีอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณาทำความเห็นเสนอต่อศาล</p> <p>๒) การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน (ส.ค.๑) ในระหว่างดำเนินการแก้ไขกฎหมาย ควรเสนอให้มติดคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กรมที่ดินต้องประสานและสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่</p>		

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝาย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
					เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วเสนอต่อศาลยุติธรรมไปพลางก่อน		
๓๓	การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์ต่อสาธารณะ	ด้านการสื่อสารมวลชน	๓๙/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙	<p>๑. นำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ในมิติความมั่นคงของชาติ ด้านความปลอดภัย สาธารณะ ภัยธรรมชาติ และภาวะวิกฤติ ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประโยชน์สาธารณะของชาติ</p> <p>๒. เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สาย เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และประโยชน์สาธารณะเป็นหนึ่งในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๓. ให้มีการบูรณาการด้านการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติเข้าด้วยกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อใช้งานระหว่างหน่วยงาน</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๓๔	การปฏิรูปการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ.	ด้านสังคม	๓๙/๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙	<p>ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ และร่างระเบียบได้กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการการปลูกและดูแลต้นไม้ในแต่ละระดับ ดังนี้</p> <p>๑) ระดับชาติ หรือ (กมช.) ตามร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะร่างขึ้น กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒) ระดับจังหวัด (กมจ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานกรรมการ นายอำเภอทุกอำเภอเป็นกรรมการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ ปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๓) ระดับอำเภอ (กมอ.) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิบัติ มีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการ</p>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. กระทรวงมหาดไทย <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - กรมการปกครอง - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๔. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือร่วมดำเนินการ
				<p>กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ เป็นกรรมการ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง อำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๔) ระดับตำบล (กมต.) ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการมีนายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน กำหนด ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบล เป็นกรรมการ มีปลัดเทศบาลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการแต่ละระดับจัดทำฐานข้อมูลในแต่ละระดับ ขึ้นทะเบียนต้นไม้ที่ปลูก จัดทำระบบสารสนเทศพื้นที่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์และรายงานคณะกรรมการระดับชาติ</p> <p>๓. การปลูกและดูแลต้นไม้ในชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งให้ใช้แนวทางประชารัฐ</p>			
๓๕	การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area-Based Approach)	ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	-	<p>๑. การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผล โดยการจัดทำฐานข้อมูลที่รวมศักยภาพของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีคู่มือในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่คำนึงถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นหลัก และการมีสิ่งจูงใจในการทำงานของทุกภาคส่วนในรูปแบบต่าง ๆ</p> <p>๒. การพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก โดยใช้กลไกที่มีคณะกรรมการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีการจัดทำ “ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ” ในแต่ละระดับในจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>๓. การพัฒนาระเบียบกฎหมายที่เอื้อต่อการดำเนินการ โดยมีระเบียบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้เกิดพันธสัญญาในการขับเคลื่อน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการ และโครงสร้าง ส่วนคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบการจัดทำแผนที่จะเป็นผู้ดำเนินการ</p>	-	-	<p>๑. สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ</p> <p>๒. สำนักงบประมาณ</p> <p>๓. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)</p> <p>๔. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</p> <p>๕. กระทรวงมหาดไทย</p> <p>- สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด</p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- กรมการพัฒนาชุมชน</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>๖. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>๔. ข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>(๑) การทำให้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีคุณภาพและมี ธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน</p> <p>๑) เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับ จาก ระดับชาติคือยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จนถึงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>๒) ให้มีการบริหารราชการแบบคู่ขนาน โดยเพิ่มการบริหารเชิง พื้นที่ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และ บุคลากรของกระทรวง กรม</p> <p>๓) ปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐในส่วนกลางกำหนดให้มีแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based)</p> <p>๔) แก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลมา วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based) ในแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เชื่อมโยงและ สอดคล้องกัน</p> <p>(๒) การพัฒนากลไกการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาในระดับ พื้นที่สู่แผนพัฒนาจังหวัดโดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่าง กว้างขวาง</p> <p>๑) กำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการบูรณาการการ จัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>๒) พัฒนาการทำแผนพัฒนาอำเภอเพื่อเป็นหลักในการประสาน แผนพัฒนาของพื้นที่สู่จังหวัดโดยระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างกว้างขวาง</p> <p>๓) ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องและ</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณະกรรมาธิการ	การประชุม คณະกรรมาธิการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>บูรณาการกับระเบียบการวางแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ทุกระดับ</p> <p>๔) กลไกการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพราะอยู่ในพื้นที่และมีบุคลากรอยู่แล้ว</p> <p>(๓) อำนาจการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>๑) ปรับระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดเอกภาพครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด โดยมีการบูรณาการแผนงานโครงการ ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและพื้นที่</p> <p>๒) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๕๒ วรรคสาม ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรง เนื่องจากซ้ำซ้อนกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ที่จะแก้ไขปรับปรุงใหม่ - มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มให้จังหวัดมีอำนาจจัดให้มีการทำแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่และการบูรณาการบริการสาธารณะภาครัฐในจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ - มาตรา ๕๓ กำหนดให้มีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็น “กรมการจังหวัด” - มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ <p>ก. ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ สามารถเสนองบประมาณในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ แทนการให้ภาคราชการเป็นผู้กำหนดโครงการเป็นผู้กำหนดโครงการและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแต่เพียงฝ่ายเดียว</p> <p>ข. ให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจังหวัด รวมทั้งให้มีแผนการพัฒนา</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ การปฏิรูป	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>เชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการในระดับจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด</p> <p>- มาตรา ๕๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการ จัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงบูรณาการใน จังหวัด</p> <p>- มาตรา ๖๐ (๑) ความรับผิดชอบของสำนักงานจังหวัด และ (๒) หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น ให้มี ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในจังหวัด และการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเชิงพื้นที่</p> <p>- มาตรา ๖๖ (๑) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ และ (๒) หน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอำเภอ ให้มี ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในอำเภอ และการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเชิงพื้นที่</p> <p>๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหมวด ๑ และ หมวด ๒ ให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และส่วนราชการในส่วนกลาง (กระทรวง กรม) มีส่วนที่ว่าด้วยแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ และวงเงินงบประมาณในเชิงบูรณาการตามภารกิจ หน้าที่ของกระทรวง กรม เพื่อให้ส่วนราชการในส่วนกลาง นำไปจัดทำค่าของงบประมาณ</p> <p>๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๓๐ (๔) และ (๕) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องและสนับสนุน การ พัฒนาเชิงพื้นที่ของแผนพัฒนาจังหวัดด้วย</p> <p>๕) พัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้วยการปรับ ระบบ วิธีคิด และวิธีทำงานตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร กระทรวงมหาดไทยในการจัดทำแผน ทั้งแผนระดับท้องถิ่นขององค์กร</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>ปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดโดยมีสำนักงานจังหวัดเป็น หน่วยงานหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้มีเวทีสมัชชาพลเมือง ทุกระดับและทุกมิติ - ใช้ข้อมูลที่แม่นยำเที่ยงตรงเพื่อการจัดลำดับความสำคัญ ของแผนงานโครงการและการจัดทำแผนที่มีคุณภาพ - กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ จัดทำแผนพัฒนาชุมชน - ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่คอยค้ำค้ำยให้ กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด มีการใช้ ข้อมูลอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม - สำนักงานจังหวัดมีหน้าที่สำคัญในการทำให้โครงการและ งบประมาณตามแผนพัฒนาพื้นที่มีคุณภาพด้วยการวิเคราะห์โครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์งบประมาณ การจัดทำ เอกสารรายละเอียดของงบประมาณ เพื่อเสนอต่อกระทรวง กรม และ สำนักงบประมาณ หน่วยงานของรัฐบาลในส่วนกลางมีบทบาทสำคัญใน การสนับสนุนช่วยเหลือในการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน การเป็นที่เลี่ย งรวมทั้งการปรับปรุงบุคลากรของสำนักงานจังหวัดให้มีคุณภาพ ทางการศึกษาที่จะรองรับภารกิจได้ <p>(๔) การบูรณาการงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการในส่วนกลาง</p> <p>๑) แก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มาตรา ๔ บทบัญญัติ “ส่วนราชการ” ให้เพิ่มเติม ความหมายของส่วนราชการ ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด และราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น เป็นส่วนราชการที่สามารถเป็นหน่วยรับการจัดสรร งบประมาณได้โดยตรง - หมวด ๓ เพิ่มเติมโดยการกำหนดกระบวนการงบประมาณ เชิงพื้นที่ (area-based budgeting) ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในกระบวนการงบประมาณ อย่างเป็นระบบและทุกระดับ ใน 			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณกรรมาธิการ	การประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				<p>ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเสนอโครงการไปจนถึงการตรวจสอบและติดตามผล การใช้จ่ายงบประมาณเชิงพื้นที่ โดยอาจกำหนดไว้ในกฎหมายลูก เช่น พระราชกฤษฎีกา ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ</p> <p>๒) แก้ไขสัดส่วนงบประมาณจังหวัด และงบประมาณกลุ่ม จังหวัดอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับงบประมาณของส่วนราชการที่ลง ในจังหวัดกับงบประมาณอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่ ลดทอนสัดส่วนของเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ให้ เพิ่มขึ้นจากงบประมาณของส่วนราชการที่ลงในจังหวัด ทั้งนี้ สัดส่วนร้อย ละ ๕ มีที่มาจากจำนวนประชากรในจังหวัด รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี สัดส่วนคนยากจนในจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคนในจังหวัด</p> <p>๓) แก้ไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ งบประมาณจังหวัด และกลุ่มจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้จังหวัดมีอำนาจในการบูรณาการการงบประมาณของทุก ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณในพื้นที่จังหวัดให้ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด - ให้จังหวัดมีอำนาจในการนำงบประมาณเหลือจ่ายของทุก ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาณตามภารกิจลงในพื้นที่ จังหวัด มาบูรณาการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ให้ส่วน ราชการและหน่วยงานของรัฐเรียกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับไปยัง หน่วยงานนั้น ๆ <p>๔) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารงบประมาณจังหวัด ให้จังหวัดมีอำนาจนำงบประมาณเหลือจ่ายของทุกส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐที่มีงบประมาลงในพื้นที่จังหวัดมาบูรณาการแก้ไข ปัญหาเชิงพื้นที่ของจังหวัด โดยไม่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เรียกคืนงบประมาณเหลือจ่ายกลับไปยังหน่วยงานนั้น ๆ</p> <p>๕) แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ การบริหารงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบูรณาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาเชิงพื้นที่ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน</p>			

ที่	ประเด็นข้อเสนอการปฏิรูป ของ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศ (สปท.)	คณะกรรมการ คณະกรรมาธิการ	การประชุม คณະกรรมาธิการ ประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (ครั้งที่/วันที่)	วิธีการปฏิรูป/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (ตามที่ระบุในรายงานของ สปท.)	กำหนดระยะเวลาการ ปฏิรูปเร่งด่วน (ตามที่ระบุในรายงาน ของ สปท.)	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
						หน่วยงานหลัก	หน่วยงานสนับสนุนหรือ ร่วมดำเนินการ
				ท้องถิ่น			
๓๖	การขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ	ด้านสังคม	-	สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้สูงอายุหลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศอพส.) โรงเรียนผู้สูงอายุ และชมรมผู้สูงอายุ ให้เป็น รูปธรรมจริงจัง ภายใต้โครงการประชารัฐผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	-	-	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.มท.
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๕๔